

Article Option

-  Extract
-  Fulltext
-  PDF File

 Another articles
 in this topic collection
[<More>](#)
 This article is under
 this collection.

การเป็นพยานศาลของแพทย์

Kanchana Chansung (กาญจนา จันทร์สูง) 1

แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมาเบิกความในศาลในฐานะพยาน อาจในฐานะ ประจักษ์พยาน (พยานบุคคล) นั่นคือ แพทย์ได้ตรวจร่างกายผู้เสียหาย ดูลักษณะบาดแผล ดูร่องรอยการบวมช้ำ ของอวัยวะเพศในคดีข่มขืนกระทำชำเราหรือตรวจชันสูตรพลิกศพหรือในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการ พิเศษ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ใช้คำว่าผู้ชำนาญการพิเศษ) หมายถึง เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ สามารถออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้กระทำการตรวจไว้ เช่น บาดแผลจะรักษาหายภายในกี่วัน กระสุนปืน และทิศทางของกระสุนปืนถูกอวัยวะสำคัญเป็นสาเหตุให้ตายได้หรือไม่ หรือบาดแผลดังกล่าวหากไม่ได้รับการ ศึกษาอย่างท่วงทีเมื่อบาลเจ็บจะถึงแก่การตายหรือไม่ แม้แพทย์ได้จัดทำความคิดเห็นเป็นหนังสือโดยทำ รายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือรายงานชันสูตรพลิกศพแล้วก็ตาม แพทย์ต้องมาเบิกความ ประกอบหนังสือนั้น (ป.วิอาญา ม.243) แพทย์บางคนรู้สึกวิตกกังวล กลัวการไปศาล ไม่ทราบว่าจะถูกถ้าอะไร บ้าง

การเตรียมตัวเป็นพยาน

เมื่อแพทย์ได้รับหมายเรียกพยานบุคคลตามเอกสารหมายเลข 1 ควรตรวจดูรายละเอียดในหมายเรียกว่าถึง ใคร ศาลได้ออกหมาย ศาลนั้นอยู่ที่ไหน และศาลนัดให้ไปเบิกความพยานในวัน เดือน ปี เวลาใด และแพทย์จะ ต้องเซ็นชื่อในใบรับหมายเรียกพยานบุคคลให้พนักงานเดินหมายของศาล หากแพทย์ไม่อยู่ อาจให้ผู้มีอายุเกิน 20 ปีซึ่งอยู่ ณ สถานที่แห่งนั้น เป็นผู้รับไว้แทน (ป. วิแพ่ง ม. 76) โดยปกติแล้วการส่งหมายเรียกพยาน ต้องส่งให้พยานล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันนัดสืบ พยาน (ป. วิแพ่ง ม. 106) และเนื่องจากหมายเรียกพยานบุคคลไม่ได้ให้รายละเอียดไว้จะให้แพทย์ไปเป็นพยาน ในกรณีผู้ป่วยรายใด เข้ารับการรักษาอาการป่วยหรือแผลเจ็บเมื่อไร หรือชันสูตรศพใด บอกเพียงแต่ให้แพทย์ไป เบิกความในคดีระหว่างผู้ใดเป็นโจทก์ ผู้ใดเป็นจำเลยในวัน เดือน ปี เวลาใดเท่านั้น ในทางปฏิบัติแพทย์ ควรไป พบพนักงานอัยการก่อนไปศาลหรือพบพนักงานอัยการก่อนเข้าเบิกความเพื่อรู้ประเด็นที่จะเป็นพยานและตรวจดู เอกสารต่างๆ เช่น รายงานการชันสูตรบาดแผลหรือรายงานชันสูตรพลิกศพที่แพทย์ได้เขียนไว้โดยทั่วไปที่จังหวัด ขอนแก่น จะมีชื่อพนักงานอัยการไว้ที่ด้านบนของหมายเรียกพยาน ทำให้สะดวกในการติดต่อโดยแพทย์สามารถ โทรศัพทสอบถามพนักงานอัยการผู้นั้นได้ว่า จะให้แพทย์ไปเป็นพยานในคดีใดแพทย์จะได้เตรียมตัวทบทวน บันทึกรประวัติผู้ป่วยหรือผู้ตายได้ หากแพทย์ได้รับหมายเรียกแล้วมีเหตุขัดข้องจึงเป็นบางประการควรรีบแจ้งให้ สารทรมานเสียก่อนวันนัด ซึ่งในทางปฏิบัติแพทย์อาจโทรศัพทแจ้งศาลก่อนแล้วทำหนังสือแจ้งตามหลัก โดยทำ หนังสือถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนั้นเพื่อขอเลื่อนคดีโดยแจ้งเหตุผลและความจำเป็นไว้ หากผู้ใดขัดขืนไม่ไปศาล ตามหมาย ศาลอาจออกหมายจับตัวเอาตัวกักขังไว้เพื่อรอเบิกความต่อศาล (ป. วิแพ่ง ม. 111(2)) และอาจต้อง ได้รับโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ป. อาญา ม. 170) เท่าที่ควรไม่เคยปรากฏ ว่ามีแพทย์ถูกกักขังกรณีไม่ไปตามนัด